



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และเป็นที่ยังชีพของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น โดยมีการดำเนินงานการบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายจึงมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการบริหารจัดการปัจจัย ควบคุมกิจกรรม/กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะเกิดความเสียหาย และจัดการระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกอบด้วยนโยบาย ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ที่จะนำไปสู่การสรรสร้างคุณค่าให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้างหรือยกระดับมาตรฐานในการดำเนินงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของทุกกิจกรรม/กระบวนการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน บูรณาการทั่วทั้งองค์กร และบูรณาการเข้ากับการควบคุมภายใน ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกส่วนงาน ในการระบุความเสี่ยงการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ และดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ ซึ่งเป็นขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถยอมรับได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง กรอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการติดตามประเมินผล และทบทวนปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. มุ่งเน้นให้มีการจัดสรรทรัพยากรและให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกด้านความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด

/๖. ให้มีการ...

๖. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล
๗. ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยนโยบายในข้างต้นนี้ ให้ส่วนงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายรับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงอาจได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายดังกล่าวข้างต้น ยังมีความเหมาะสมและสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสำเร็จ ทวีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย